



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลหุบคา
เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลหุบคา

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัย โรคติดต่อ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านอื่น ๆ โดยกำหนดให้มีการยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือสำหรับนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลหุบคา ได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณีครอบครัวผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลลหุบคา จึงประกาศให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพราะสาเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ ๑) หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ๒) หัวหน้าครอบครัวทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก ๓) หัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ๔) หัวหน้าครอบครัวประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ และ ๕) หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด คนไร้ที่พึ่งหรือบุคคลผู้ปราศจากทรัพย์สินของหรือรายได้สำหรับยังชีพ และไม่มีผู้ให้พึ่งพาอาศัย สามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลหุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเวลาราชการ หรือที่ทำการกำนันตำบลลหุบคาและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีหลักฐานดังนี้

- ๑.บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้
- ๒.ทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ

หากไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ด้วยตนเองสามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยื่นแทน เมื่อได้รับหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการอยู่อาศัย ณ บ้านของผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำข้อมูลการรับลงทะเบียนข้อมูลจากการลงสำรวจข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลหุบคาเพื่อพิจารณาและจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๐๕-๖๓๔๕ หรือ ๐๙-๓๓๙๐-๒๖๙๐ ในวันเวลาราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายประมวล สูงภูเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลหุบคา

ปฏิทินการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กรณีครอบครัวผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

วัน เดือน ปี	รายละเอียด ขั้นตอน	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒๔ พ.ค. ๖๗	ประกาศรับลงทะเบียนผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักงาน อบต.หลุบคา	กองสวัสดิการ
๒๔ พ.ค.-๓ มิ.ย. ๖๗	ปิดประกาศและส่งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (ไม่น้อยกว่า ๗ วัน)	ปิดประกาศ ณ สำนักงาน อบต.หลุบคา และประกาศลงในเว็บไซต์ อบต.หลุบคา	กองสวัสดิการ
๔ มิ.ย.-๒๔ มิ.ย. ๖๗	รับลงทะเบียนผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๕ วันทำการ)	สำนักงาน อบต.หลุบคา	กองสวัสดิการ
๔ มิ.ย.-๒๔ มิ.ย. ๖๗	ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่/คุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือ	พื้นที่เป้าหมายตามที่ลงทะเบียน	กองสวัสดิการ
๒๗ มิ.ย. ๖๗	จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา	สำนักงาน อบต.หลุบคา	กองสวัสดิการ
๒๘ มิ.ย. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา	สำนักงาน อบต.หลุบคา	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ
๒๘ มิ.ย.-๑๕ ก.ค. ๖๗	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน)	สำนักงาน อบต.หลุบคา/ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และเว็บไซต์ อบต.หลุบคา	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ/ กองสวัสดิการสังคม
๑๖ ก.ค. ๖๗	จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือตามรายชื่อในกรณีไม่มีผู้คัดค้าน	สำนักงาน อบต.หลุบคา	กองสวัสดิการสังคม
๒๖ ก.ค. ๖๗	ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการ	สำนักงาน อบต.หลุบคา	กองสวัสดิการสังคม